



Suor Maria Troncatti

*Madre
Missionaria
Artigiana di pace
e riconciliazione*

Sơ Maria Troncatti, nhà truyền giáo FMA sẽ được phong thánh trong một ngày gần.

Thanh Quảng sdb - (ANS – Rome)

Thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 2025, Mẹ Chiara Cazzuola, Bề trên Tổng quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (FMA), đã công bố bức ảnh và khẩu hiệu đi kèm với lễ phong thánh cho Sơ Maria Troncatti, nhà truyền giáo FMA.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh công bố Sắc lệnh liên quan đến phép lạ của Sơ Maria Troncatti.

Sơ Maria Troncatti sinh ra tại Córteno Golgi (Ý) vào ngày 16 tháng 2 năm 1883 và mất tại Sucúa (Ecuador) vào ngày 25 tháng 8 năm 1969 – và lễ phong thánh đang được sắp xếp.



Hình ảnh Eduquador xưa và nay

Giống như mọi vị Thánh, hình ảnh của Sơ Maria Troncatti có nhiều khía cạnh, một số đã được tập trung để trình bày sơ trong bối cảnh ngày nay và với Giáo hội. Từ Fatima, Bồ Đào Nha, trong "buổi tối tạm biệt" của dòng Salêdiêng dành cho các chị em tham dự Hội nghị liên tỉnh châu Âu và Trung Đông kéo dài ba năm, Mẹ Chiara Cazzuola đã minh họa cho sự lựa chọn này.

Hình ảnh là bức ảnh chân thực cho thấy sơ đang mỉm cười. "Theo sự đồng thuận của Tổng Hội", Bề trên Tổng quyền của FMA giải thích, "chúng tôi đã chọn bức ảnh này, trong đó sơ đã tiến triển tốt trong cuộc sống, thể hiện, từ các nét trên khuôn mặt, sự trưởng thành mà sơ đã đạt và tình mẫu tử mà người dân địa phương nhìn nhận nơi Sơ Maria Troncatti. Sau những lần tiếp cận, chính sơ đã giành được danh hiệu 'Madrecita', một biệt danh rất dịu dàng có nghĩa là 'mamma' trong tiếng Tây Ban Nha, một điều rất sâu sắc. Và sơ đã được gọi như vậy cho đến cuối đời và cho đến ngày nay, tôi vẫn nhớ đến sơ với biệt danh mà tôi cho là đẹp nhất".

"Có rất nhiều bức ảnh đẹp khác" Mẹ Tổng quyền của FMA nói, "nhưng đối với chúng tôi, đây có lẽ là bức ảnh thể hiện rõ nét nhất về sự sống viên mãn trong Chúa Giêsu, sự ban tặng tròn đầy và cả sự viên mãn về tình mẫu tử".

Khẩu hiệu có nội dung: "**Người mẹ và nghệ nhân truyền giáo của hòa bình và hòa giải**". Trong trường hợp này, Mẹ Chiara Cazzuola cũng đưa ra lý do cho sự lựa chọn này: "Trước hết, Sơ Maria Troncatti là một người mẹ. Sơ là một nhà truyền giáo, bởi vì những gì sơ đã làm với sức mạnh của Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, chỉ một nhà truyền giáo có trái tim rộng lượng và quảng đại mới có thể làm được. Sơ là nghệ nhân của hòa bình và hòa giải bởi vì, trong sứ mệnh liên tục của mình, sơ luôn cố gắng đưa những người định cư và người da đỏ lại gần với nhau, bởi vì giữa họ đang diễn ra một cuộc nội chiến".

"Và cuộc đời của sơ đã được hiến dâng để chữa lành một cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn có thể đã gây ra nhiều nạn nhân. Cuộc đời sơ được hiến dâng để có hòa bình giữa hai dân tộc này".



Đại hội Liên tỉnh Âu châu và Mỹ châu tại Fatima